

CHÚA NHẬT TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

- ⇒ Lay Chúa, Chúa đã khuyên dụ tôi, và Chúa đã khuyên dụ được tôi. **Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi:** suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điều tàn, cho nên lời Chúa làm cơ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. *Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”.* (Gr 20:7-9)
- ⇒ Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. **Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.** (Rm 12:1-2)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cơ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: **“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.** Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. **Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?** Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm”. (Mt 16:21-27)



+> “... **Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi...** Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”

+> “... Anh em đừng theo **thói đời này**, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, **biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo...**”

== Thật khó mà xác định ba chữ “**thói đời này**” – KHÔNG phải khó hiểu và cảm nhận cách cụ thể hiện sinh, nhưng KHÓ vì trong cuộc sống thực tế, mỗi người có khuynh hướng hiểu/cảm nhận theo lối sống/suy tưởng của bản thân mình, ứng hợp với môi trường/xã hội mình đang sinh sống; xin nêu lên (làm ví dụ) một “bức họa” gồm ba (3) tình huống khả dĩ giải bày lối sống của xã hội loài người hôm qua, hôm nay và có lẽ sẽ về sau trong tương lai (!?):

1. Cảnh hàng ngàn người già có, tráng niên có, thanh niên thiếu nữ có, trẻ em trai gái có...hót ha hót hải tìm đường lánh nạn, chạy đi tìm một nếp sống khả dĩ “đời (bớt) là bể khổ” tại các vùng biên giới Ukraina và Đông Âu, hoặc Mexicô và Mỹ quốc... “bức tranh tị nạn” thường xảy ra bởi con người gây nên cho con người trong cái xã hội gọi là con người – mà theo một góc độ nào đó có thể gọi là... “thói đời này” ? -

➔ mạo muội thêm vài suy tư của kẻ phàm phu tục tử: với tư cách và kinh nghiệm của một tên bị liệt vào sổ đen là “cặn bả của chế độ tối cao trí tuệ của loài người (!)” và từng bị bắt ở tù không cần ra tòa kết án gì ráo, và cũng từng tìm đường vượt biên/vượt biển không dưới 10 lần thất bại chỉ mong được tị nạn theo ngôn từ thời đại: “cột điện mà biết đi chắc cũng lo tìm đường thoát chạy...”, kẻ phàm phu tục tử này tự cho mình có QUYỀN/BỒN PHẬN PHẢI lên tiếng:

* trên cương vị của nạn nhân = “đời (vốn) là bể khổ” thì “dại chi” mà không lo tìm một nơi nào đó với hy vọng mỏng manh tìm được hơi “sống (bớt) là bể khổ”, phải không? == cả ngàn, cả triệu “nạn nhân” từ xưa từng làm thế rồi và nay vẫn còn tiếp tục với cường độ coi mòi cao bội phần!

* thử tự đặt mình vào cương vị của “chú phính” = bắt, bắt, lùng bắt... cho hết những tên phản động “dám” noi gương bác hồ “tìm đường cứu nước...” – chúng nó đi ráo hết thì lấy ai mà “bóc lột”, mà “đàn áp”, mà “hút mò hôi máu mũ... béo bở”, mà “nhét cho đầy túi tham”, mà ”xây dinh thự” cho mình và con cháu mình đây???? Ôi giời ơi!

== Hoặc là mình “tương kế tựu kế” : ngay sau biến cố 1975, đs1nh tư sản mại bán, mình cho phép đào nhà bới cửa để tìm vàng bộn chúng dẫu nhưng không tìm thấy, đày đi vùng kinh tế mới cũng chẳng thấy vàng đâu... Thôi thì mình “cho” vượt biển bán chính thức – công khai – chắc chắn bộn chúng sẽ đem vàng theo, mình theo dõi và chuyên nào “đáng chơi” thì tùy nghi xử lý! [xin nhớ lại chuyên tàu vượt biển bán chính thức bị đánh chìm tại Cát Lái năm 1979, khu vực xung quanh “tai nạn” bị chú phình ra lệnh phong tỏa suốt mấy tuần... ai cũng thừa hiểu để làm gì!...]

== Hay hơn nữa : gần 10 năm qua, bộn phản động, đu càng, ba bốn que, chạy liếm gót bơ sữa của đế quốc Mỹ... đã khá nhiều, tại sao mình không khơi dậy lòng “mẹ mẹ, con con, anh anh, chị chị, em em...” rồi ca bài ca “cá sống nhờ nước”, “khúc ruột ngàn dặm”... để bộn ngu dần còng lưng cày bừa kiếm đô gởi về ...quê hương thân yêu???

→ bên nào đúng? Bên nào sai? = bên nào là “thời đời này”? bên nào không?

2. Cảnh hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn nam thanh nữ tú quy tụ từ khắp 4 phương trời về vui cười, chào đón nhau qua ánh mắt tươi vui, qua bài ca tiếng hát (mỗi nhóm hát theo ngôn ngữ của mình), qua những nhịp nhảy múa vung tay vung chân trên các đường phố giữa rừng cờ muôn màu muôn sắc của mọi quốc gia trên thế giới nhân ngày WORLD YOUTH DAY đầu tháng 8 năm nay, 2023 (hình như 2 năm tổ chức một lần)... tạo một bầu khí vui tươi, như để nói lên “đời là biển khổ” không thấy đâu, chỉ thấy ĐỜI ĐÁNG SỐNG VUI TƯƠI, AN VUI HẠNH PHÚC, THẨM NHUẬN TÌNH NGƯỜI, TÌNH ANH EM, CHỊ EM của MỘT CHA TRÊN TRỜI, lãnh đạo bởi một Vị lãnh đạo duy nhất là ĐỨC KI-TÔ...

→ Quá đẹp! – trên cả tuyệt vời... Thật là đúng theo tinh thần và ý nghĩa của Thánh Vịnh 150:

Ha-lê-lui-a! Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chôn cao thăm uy linh.

Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và, ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt.

Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trông đưa, ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền, ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.

Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào! Ha-lê-lui-a!

Kẻ hèn này, một tên phàm phu tục tử, mắt chăm chú theo dõi video clip posted trên facebook, tai đang nghe “bản tin chiến sự, cập nhật mới nhất, về chiến tranh tại Ukraina” mà tâm trí bỗng nhiên bị cắt đoạn. xóa mờ bao hình ảnh màu sắc tươi đẹp phần khởi... để lộ ra trong trí những hình ảnh cũng của những nam thanh nữ tú gương mặt hốc hác, lo âu, căng thẳng, tay ôm chặt vũ khí thời đại sẵn sàng nhả đạn như để tự trấn an “nếu kẻ thù không chết thì mình phải chết!”...

Wow! Trong cùng một thời điểm mà phải “biết/cảm nhận” hai (2) sự kiện/biến cố hoàn toàn trái nghịch nhau = ĐỜI ĐÁNG VUI SỐNG HẠNH PHÚC v/s ĐỜI (VĂN) LÀ BÊ KHỔ! Tuy trong hai (2) khung cảnh địa lý cách nhau hàng ngàn cây số!

** [Bỗng dưng nhớ lại

== 1. đề nghị của một em trẻ trong dịp chia sẻ Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống hằng ngày: “... Frère ơi, em nói điều này xin anh chị em và Frère đừng cười nha: về ngày world youth day, tại sao không tổ chức tại một nước nghèo hơn hoặc ít phương tiện tài chánh, v.v... hơn, để những nam thanh nữ tú ở các nước giàu có hơn chia sẻ, và cùng những nam thanh nữ tú khác, thuộc các quốc gia kém mở mang, được dịp sáng mắt sáng lòng về cái gọi là TÌNH ANH EM CHỊ EM??? – như vậy có hay hơn là quảng bá tuyên truyền rùm ben trên các mạng xã hội, làm như vậy phải chãng tát vào mặt những anh em chị em kém may mắn về mọi mặt, ra điều... KHÔNG CÙNG ĐẲNG CẤP với tụi tao...? – Em thú thật em là một trong nhiều anh chị em cùng... đẳng cấp nghèo hèn như vậy! – Đó là lời chân thật tự đáy lòng, xin anh chị đừng chê cười nghe! -”

== 2. đoạn kinh thánh của tiên tri Isaia, 66:1-2: “Chúa phán : “Trời là nơi Ta, đất là bề dưới chân Ta. Đâu cần các người phải xây cho Ta một ngôi nhà, hay dọn cho Ta một chốn nghỉ ngơi ! Chính tay Ta đã dựng nên mọi sự, và tất cả đều thuộc về Ta. – Chúa phán như vậy. **Người được Ta thương đến là kẻ nghèo hèn, thống khổ và biết kính sợ lời Ta.**”]

→ bên nào đúng? Bên nào sai? = bên nào là “thói đời này”? bên nào không?

3. Mỗi năm một lần, hoặc 2, 3, 4 năm một lần, sự kiện rầm rộ lôi kéo hàng triệu người hâm mộ: Olympics mùa Đông, Olympics mùa Hè, Super Bowl,

giải túc cầu (NFL) tại Mỹ quốc, Giải Bóng Đá toàn cầu, khu vực, Nam cũng như Nữ (FIFA), v.v...

→ Mới tuần nay, kết thúc cuộc tranh tài dành chức vô địch toàn cầu của FIFA ĐT Nữ giữa Spain và England. Trận đấu kết thúc, ĐT Spain dành chiến thắng 1-0 == các đội viên của hai đội ôm nhau thắm thiết = bên thắng thì cười vui rạng rỡ, hãnh diện đem vinh dự vô địch toàn cầu về cho quê cha đất tổ; bên thua thì cũng ôm nhau thắm thiết, miệng cười méo xẹo, nước mắt lưng tròng như lời tạ tội với quê hương dân tộc...

→ Trận đấu nào: bóng đá hay bóng cầu, basket hay volley, dã cầu hay cầu kiện, võ thuật hay boxing, chạy bộ 100 m hay 1000 m, bơi lội hay nhảy xa, nhảy cao, nhảy đòn, v.v... hay ice skating, hay đấu kiếm hay bắn súng,, Nói chi đến những cuộc chiến đấu từ ý tưởng: sáng chế vũ khí giết người càng mạnh, càng nhanh, càng tàn phá... càng tốt – dưới mỹ từ “muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh” – đến hiện thực : tiêu diệt “quân thù”, đả thương người bị sắp vào hạng infidels, bắt kẻ già trẻ trai gái, bệnh tật, liệt bại hay sơ sinh, ngay cả những bào thai trong bụng mẹ đang mong đợi giây phút chào đời, v.v... rồi gây chiến tranh tàn phá khắp nơi, gọi là... “trò chơi” giao đấu sống chết, tàn khốc giết hại bao nhiêu là sinh linh cũng như tàn phá bao nhiêu cơ sở an sinh gia đình, xã hội, quốc gia, v.v... chưa kể đến hậu quả độc ác phá hoại khôn lường về sinh mạng thể xác cùng tâm linh...

====→ TẤT CẢ đều kết thúc với ranh giới phân định
BÊN THẮNG – BÊN THUA.

→ Ai thắng ? ai thua? == THẾ NÀO LÀ THẮNG? THẾ NÀO LÀ THUA? -
Ai đúng ? Ai sai? – Bên nào là “theo thói đời này?” Bên nào không?

== Thiết nghĩ rằng không/chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi trên theo phương cách “đồng thanh tương ứng – đồng khí tương cầu” thỏa mãn cho cả hai bên (thắng cũng như thua) bao lâu mà con người vẫn cứ “gằm gù” nhau, tranh danh hám của của nhau, bất chấp dùng mọi thủ đoạn để tước đoạt quyền lợi của nhau, đề cao mộng làm bá chủ toàn cầu, ép buộc mọi người khác phải khúm núm làm nô lệ dưới mọi hình thức, v.v...

Nói cách khác, bao lâu con người không/chưa chịu hờn hờ nắm tay nhau, cùng tung hô MỘT CHA TRÊN TRỜI, và không/chưa chịu làm như nam thanh nữ tú –

chẳng những trong dịp “world youth day” mà cùng chung với tất cả nam thanh nữ tú mọi nơi, mọi lúc, dù chỉ trong tinh thần và sự thật – vui mừng múa nhảy hát ca cùng TÔN VINH CHÚC TỤNG/TUÂN PHỤC MỘT VỊ LÃNH ĐẠO DUY NHẤT LÀ ĐỨC KI-TÔ.

== Phải chăng câu “... **nhưng hãy canh tâm lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo...**” của thánh Phaolô là chìa khóa “giải mã” đưa đến kết quả mà Anh Chị Em chúng ta hằng mong ước?

== Suy đi nghĩ lại, một vấn đề mà không ai không thừa nhận, dù là một cách công khai hay tiềm ẩn tận đáy lòng mình, một vấn đề mà ai cũng biết là không thề - không bao giờ - né tránh/trốn thoát được, mặc dù không ít người = với danh vọng và quyền uy tột đỉnh = tìm hết mọi phương cách để mong... TRƯỜNG SINH, nhưng đã hoàn toàn thất bại! Vấn đề là: “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy!” ...

Chỉ có một Vị - **PHẢI, CHỈ DUY NHẤT VỊ TỪ TRỜI XUỐNG** - chỉ dẫn và dìu dắt mọi người – toàn thể nhân loại - đi theo con đường mà chính Người đã đi qua :
“... Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy... Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?”

CON ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI QUA? – “Hãy đến mà xem!”

== Lẽ tất nhiên: AI KHÔNG TIN... thì thôi!

== it's up to you!

== it's YOUR choice!